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วิถีไทย วิถีโลก

วิถีซามูไร

ท ่ า น
สมาชิก และผู้อ่านที่รักทุกท่านครับ ในตอนที่แล้ว

เราคุยกันเรื่องโครงการ gPBL ซึ่งเป็นโครงการ

พฒันาทักษะนักศกึษาในเรือ่งการแก้ไขปัญหา การเพิม่ผลติภาพ การ

ท�างานเป็นทมี และความสามารถในการส่ือสารข้ามสถาบนั และข้าม

วัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาไทยต่างสถาบัน และระหว่างนักศึกษา

ไทยกบันกัศกึษาญีปุ่น่ ตลอดจนการวพิากษ์ข้อเสนอการเพิม่ผลติภาพ

จากการท�ากิจกรรมกลุ่มของนักศึกษาในโรงงานตัวอย่าง ในตอนนี้เรา

มาคยุกนัตามท่ีสญัญาไว้ คอื ความก้าวหน้าของจนีจากประสบการณ์

ที่ผมเพิ่งไปดูงานที่บริษัทสุดยอดสี่แห่งของจีนกันนะครับ

ผมได้กลับเข้าห้องเรียนอีกครั้งหนึ่ง ร่วมกับผู้บริหารจาก

บริษัทต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายขององค์กรท่ีผมท�างานอยู่ หลักสูตรที่

เข้าไปเรียนชื่อว่า Advanced Retail Management หรือ ARM ครับ 

โดยได้เปิดมา 28 รุ่น ผม และเพื่อนร่วมรุ่นอีก 50 กว่าคน เข้ามาใน

รุ่นที่ 29 ครับ

เนือ้หาวชิาทีเ่รยีนจะมุง่เน้นเรือ่งการบรหิารองค์กรคณุภาพ

ตามหลกัของ Thailand Quality Award (TQA) การวางกลยทุธ์ตาม

หลักการของหมากล้อม การจัดการธุรกิจค้าปลีกในภาพรวม การ

ตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหลของทรัพย์สินภายในร้านค้าปลีก 

รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Big Data และปัญญา

ประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligent (AI) เป็นต้น

นอกจากการฟังบรรยาย และกิจกรรมกลุ่มในลักษณะการ

ประชมุเชงิปฏบิติัการในห้องเรยีนแล้ว ทางผูจ้ดัยงัน�าผูเ้รยีนหลกัสตูร

นี้ไปดูงานในสถานประกอบการทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อความ

เข้าใจในภาคปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
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“...พวกลือ้ไม่ต้องสัง่อะไรมากนกั เหลอืไว้ให้คนอืน่เขากนิกนั

บ้าง..........”

เอากะแม่ซี!!

ปักกิง่สมยันัน้ยงัมแีต่รถจกัรยานสญัจรไปมา คนแต่งชุดเหมา

สีเทาๆ เวลาจะซื้อของฝากต้องไปที่ Friendship Store… และมีเงิน

สองประเภท คนจีนใช้เงินเก่าๆ เรียกกันเล่นๆ ว่าเงินเฉ่า ส่วนคนต่าง

ชาติใช้ธนบัตรจีนอีกประเภทที่ค่อนข้างใหม่ อัตราแลกเปลี่ยนก็จะ

วูบวาบตามใจผู้รับแลก

จะเข้าห้องน�้าสาธารณะก็ต้องถือหนังสือพิมพ์ไปนั่งอ่าน......

เพื่อปิดหน้าตา เพราะก�าแพงกั้นห้องเตี้ยมากๆ 

แต่ความยากล�าบาก และความล้าหลังก็มีข้อดี คือ อากาศ

บรสิทุธิม์ากๆ เพราะรถรา และโรงงานต่างๆ ยงัไม่ค่อยมคีรบั มลภาวะ

ก็เลยไม่เกิดขึ้น

หลายปีผ่านไป ผมไปเมอืงจนีอกีหลายครัง้ ได้เหน็ววิฒันาการ 

และความเจริญก้าวหน้าที่เกิดอย่างรวดเร็วชั่วระยะเวลาเพียง 30 ปี 

หลังจากเปิดประเทศ ด้วยคุณูปการของนโยบายแมวสีใดก็ได้ถ้าจับ

หนูไดข้องท่านเติ้งเสี่ยวผิง

แต่ความเจรญิอย่างรวดเรว็ก็แลกมาด้วยปัญหาการจราจรที่

ติดขัดมหากาฬ โดยระยะเวลาเดินทางด้วยรถยนต์จากสนามบิน

ปักกิ่งเข้าเมืองที่เคยใช้เพียง 30 นาที เพิ่มเป็น 4 ชั่วโมงทั้งๆ ที่ถนน 

ดีขึ้นมากมาย

อย่างไรกต็าม ด้วยนโยบายการเร่งรดัพฒันาอย่างต่อเนือ่งใน

ทุกด้าน เน้นการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ลงทุนมหาศาล

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน โดยว่าจ้างต่างประเทศทีม่เีทคโนโลยก้ีาวหน้า

เพียงโครงการระยะแรก แล้วอาศัยการ “ลอกเลียนอย่างลอกเรียน” 

ท�าให้จีนสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟความเร็วสูง 

รถยนต์ หรือแม้แต่อากาศยาน และยานส�ารวจอวกาศได้ด้วยตนเอง

ในที่สุด

ภาพทีผ่มได้เหน็จากสีส่ดุยอดบรษิทั ได้สะท้อนศกัยภาพของ

จีนในเรื่องการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดีครับ

ไว้มาว่ากันให้ชัดๆ ในตอนหน้านะครับ

การดูงานในประเทศนั้นเราไปดูที่ศูนย์กระจายสินค้าที่

ประกอบด้วยคลังสินค้าแช่เย็น และคลังสินค้าอุณหภูมิปรกติ และที่

ดิจิทัลปาร์คที่เป็นอาคารส�านักงานให้เช่าส�าหรับกิจการไฮเทค 

ทั้งหลาย

ส่วนการดงูานต่างประเทศนัน้แต่ละรุน่จะแตกต่างกนัไปตาม

ยุคสมัย ส�าหรับรุ ่นผมเราไปดูงานกันที่เมืองเส่ินเจิ้น ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งในยุคนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่ตั้งของผู้ 

ประกอบการไฮเท็คหนึ่งในหลายเมืองของจีน

เราได้ไปดงูานกนัทีบ่รษิทัทีถ่อืว่าเป็นสีส่ดุยอดผูป้ระกอบการ

จีนที่เมืองนี้ ได้แก่ Huawei, FoxConn, CANBOT, และ TENCENT 

ครับ 

เรามเีวลาดงูานกนัสองวนั วนัแรกจงึไปดงูานที ่Huawei และ 

FoxConn ส่วนวันที่สองไปดูงานที่ CANBOT และ TENCENT 

โปรแกรมแน่นเอ้ียดแต่ได้ความรู้ และท�าให้ภาพพจน์ของจีน และ

สนิค้าจนีในความรู้สกึของผม และเพือ่นร่วมรุน่ส่วนใหญ่เปลีย่นจาก

หน้ามือเป็นหลังมือ

ขอย้อนความหลังตามประสาอาวุโสโซไซตี้ว่าผมไปเมืองจีน

ครั้งแรกเม่ือ 35 ปีก่อนหรือเมื่อปี พ.ศ. 2527 หลังส�าเร็จการศึกษา

จากญีปุ่น่กลบัมาท�างานทีจ่ฬุาฯ ได้ 1 ปี โดยเดนิทางไปพร้อมกับท่าน

ศาสตราจารย์ ดร.มนู วีรบุรุษ รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ รุ่นพี่ผม 

1 ปี และท่านรองศาสตราจารย์พูลพร แสงบางปลา อาจารย์ผม และ

ผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนท�าหน้าที่ไกด์ และล่ามกิตติมศักดิ์ไปด้วยในตัว

เราได้เดินทางด้วยเครื่องบินของสายการบิน CAAC (ซึ่งผม

จ�าชื่อเต็มไม่ได้แล้วละครับ...ที่จ�าตัวย่อได้ก็เพราะอ่านตามตัวอักษร

แล้วเหมอืนอาการขากเสลดทีค่นจนีชอบท�ากนั...) ออกจากสนามบนิ

ดอนเมือง จ�าได้ขึ้นใจเลยว่ามีการแจกพัดให้ผู้โดยสารทุกคน

ถามว่าแจกท�าไม?

ตอบว่าให้ใช้พดัระบายความร้อนตอนเครือ่งบนิขึน้ เพราะจะ

ไม่เปิดเคร่ืองท�าความเย็นจนกว่าจะถึงระดับเพดานบินสูงสุด นัยว่า

เพ่ือประหยัดพลังงาน เพราะจีนยุคนั้นยังไม่เปิดประเทศ ประชาชน

ยังยากจนมาก และค่าครองชีพยังถูกมาก

ถูกแค่ไหนหรือครับ? พวกเราไปสั่งอาหารเช้าทานกันจนอ่ิม 

4 คน เสียค่าอาหารคิดเป็นเงินไทยรวม 20 บาทครับ เงินเดือน

ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยปักกิ่งสมัยนั้นเดือนละ 200 บาท 

วันหนึ่งพวกเราเข้าร้านไปสั่งอาหารกลางวัน ด้วยความหิวก็

ส่ังโน่นนี่นั่นเป็นการใหญ่ ปรากฏว่าคุณผู้หญิงเจ้าของร้านอดรนทน

ไม่ไหวออกมาส่งเสียงว่าเราล้งเล้ง ท่านอาจารย์พูลพรแปลให้เราฟัง

ว่า อาเจ๊เขาบ่นว่า

ต่อฉบับหน้าอ่าน


